

บทที่ 5

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของการกำกับดูแลกิจการกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะได้ดังนี้: -

สรุปผลการศึกษา

ผู้ศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษาได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้คือ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนการกำกับดูแลกิจการกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจนำไปใช้ประกอบในการตัดสินใจลงทุน ดังนั้นเพื่อให้ได้คำตอบในการศึกษาค้นคว้าอิสระตามวัตถุประสงค์ ผู้ศึกษาจึงกำหนดสมมติฐานในการศึกษาด้วยสมมติฐานที่ 1 สมมติฐานที่ 2 และ สมมติฐานที่ 3 สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานดังกล่าวได้ ดังนี้ :-

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายของการวิเคราะห์ข้อมูลแบบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบรายปีตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 – 2556 ผลการศึกษาพบว่าคะแนนของการกำกับดูแลกิจการไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม โดยได้รับการสนับสนุนทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย ของการวิเคราะห์ข้อมูลแบบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบรายปีตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 – 2556 ผลการศึกษาพบว่าคะแนนของการกำกับดูแลกิจการไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น โดยได้รับการสนับสนุนทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย ของการวิเคราะห์ข้อมูลแบบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบรายปีตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 – 2556 ผลการศึกษาพบว่า

คะแนนของการกำกับดูแลกิจการ ไม่มีความสัมพันธ์กับอัตรากำไรสุทธิ โดยได้รับการสนับสนุนทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ

การอภิปรายผลการศึกษา

จากผลการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของการกำกับดูแลกิจการกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีประเด็นสำคัญที่จะนำมาอภิปรายผล ดังนี้:-

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบรายปีด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายซึ่งผลการศึกษาพบว่าคะแนนของการกำกับดูแลกิจการ ไม่มีความสัมพันธ์กับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ พ.ศ. 2552 – 2556 โดยวัดผลการดำเนินงานจาก อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on Asset: ROA) อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (Return On Equity: ROE) และอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชีวพันธ์ นิยมตรง(2550)ที่ได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เฉพาะกลุ่มบริการ ปี พ.ศ. 2548 ที่ได้พบว่าการกำกับดูแลกิจการ ไม่มีความสัมพันธ์กับผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยใช้ ROA และ ROE เป็นตัววัดผลการดำเนินงาน ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของการกำกับดูแลกิจการกับผลการดำเนินงาน ดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์ไปในทิศทางลบ ผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจไม่อาจใช้ความสัมพันธ์ดังกล่าวในการใช้เพื่อประกอบในการตัดสินใจที่จะร่วมลงทุนหรือการตัดสินใจในด้านอื่นๆ แต่อาจมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานทำให้ตัวแปรดังกล่าวสะท้อนถึงผลการดำเนินงานได้ไม่ดีพอ แต่ไม่ควรมองข้ามหรือไม่ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ข้อจำกัดในการศึกษาค้นคว้าอิสระและข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาในอนาคต

1. ข้อจำกัดในการศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้

1. จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีจำนวนค่อนข้างน้อย เนื่องจากกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีจำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับจำนวนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. ผู้ศึกษาได้เลือกตัวแปรเฉพาะบางตัวแปรเท่านั้นในการศึกษา ยังมีตัวแปรอื่น ๆ ที่ผู้ศึกษาไม่ได้ศึกษา

2. ข้อเสนอแนะสำหรับงานศึกษาครั้งต่อไป

1. ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างอื่นๆ เพื่อให้ทราบว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

2. ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่ผู้ศึกษาไม่ได้ทำการศึกษา เช่น อัตราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน เป็นต้น